



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 หน้า 14 มูลค่าข่าว 302,676.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



คู่มือ TCAS62 ที่เดียวจบ ครบทุกสิ่ง

เปิดตัวเว็บไซต์ Mytcas.com ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ TCAS62 เอาใจเด็กที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย

รศ.หญิงรัตน์ หงษ์วิภากร รักษาการเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดตัวว่า ทปอ. ตระหนักถึงความสำคัญต่อการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ TCAS เพราะส่งผลต่อโอกาสของนักเรียนในการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 ได้พัฒนาระบบ TCAS เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ TCAS62 อย่างครบวงจรขึ้นมาเป็นครั้งแรกบนเว็บไซต์ Mytcas.com โดยจะประกอบด้วยระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบ และเกณฑ์การคัดเลือก TCAS

เว็บไซต์ Mytcas.com มีเมนูสำคัญคือ TCAS Requirements หรือ TREQ (ที-เรก) ซึ่งเป็นเมนูแรกที่เป็นฐานข้อมูลครบวงจร ใช้ในการค้นหาเกี่ยวกับการรับสมัคร TCAS62 โดยเฉพาะ และเปิดให้เข้าใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 โดยสามารถเข้าไปค้นหาสาขาที่ตนเองสนใจ โดยระบบจะช่วยค้นหารายชื่อสาขา คณะ สถาบันที่เปิดรับสมัครในแต่ละรอบ แบบไม่มีตกหล่น พร้อมทั้งเชื่อมโยงต่อไปยังสาขา คณะ สถาบันที่เปิดรับสมัครโดยตรง จบในเว็บเดียว ซึ่งขณะนี้ได้อัปเดตข้อมูลการรับสมัครในรอบที่ 1 (Portfolio) และรอบที่ 2 (โควตา) เรียบร้อยแล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 นักศึกษาระดับ ปวช. รวมถึงเด็กชิวที่ต้องการสมัครใหม่ใน TCAS62

รศ.หญิงรัตน์ กล่าวว่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์ Mytcas.com จะเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีประโยชน์กับน้อง ๆ นักเรียนมากที่สุด เพราะเกิดขึ้นจากความตั้งใจของ ทปอ. ในการแก้ไขปัญหามาตรับสมัครพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวางแผนอนาคตทางการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งช่วยให้การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ TCAS ง่ายขึ้น ไม่ต้องเหนื่อยหาข้อมูลทีละสถาบันเหมือนในอดีต และเตรียมทยอยเปิดตัวเมนูใหม่ ๆ อาทิ การสมัครและบริหารจัดการสิทธิ์ TCAS62 เป็นต้น.

Ji-Ra



